

*
Số 42 -KH/ĐU

KẾ HOẠCH
tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết
Trung ương 6 (khóa XII)

Thực hiện Công văn số 940-CV/TU, ngày 22/11/2017 của Tỉnh ủy về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Công văn 559-CV/BTGTU, ngày 23/11/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thông qua việc học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết nhằm giúp cho cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động nắm vững những nội dung, quan điểm mới của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về việc tổ chức, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, công tác dân số,... tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn Đảng và nhân dân.

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt phải được tổ chức một cách thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; kết hợp nghe giới thiệu với thảo luận, viết bài thu hoạch và chấm điểm theo quy định.

II- TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT

1- Hội nghị do Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tổ chức

Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tổ chức 02 hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

1.1. Hội nghị thứ nhất

* *Thành phần*

- Các đồng chí bí thư, phó bí thư, báo cáo viên các chi, đảng bộ cơ sở.

(Các đồng chí đã dự hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt do Tỉnh ủy tổ chức ngày 29 - 30/11/2017 không dự hội nghị này).

- ½ đảng viên thuộc 39 chi bộ cơ sở (có danh sách kèm theo).

* *Thời gian*: 01 ngày, ngày 7 tháng 12 năm 2017

* *Địa điểm*: Hội trường Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.

1.2. Hội nghị thứ hai

* *Thành phần:* ½ đảng viên còn lại thuộc 39 chi bộ cơ sở.

* *Thời gian:* 01 ngày, ngày 8 tháng 12 năm 2017,

* *Địa điểm:* Hội trường Nhà Văn hóa Lao động tỉnh.

2- Đối với các đảng bộ cơ sở

Căn cứ tình hình thực tế, cấp ủy các đảng bộ cơ sở tổ chức hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) ở đơn vị mình bằng một trong hai hình thức sau:

Hình thức thứ nhất: Tổ chức hội nghị, đồng chí Bí thư trực tiếp truyền đạt nội dung các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Hình thức thứ hai: Tổ chức xem đĩa do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ghi tại Hội nghị trực tuyến do Trung ương tổ chức ngày 29-30/11/2017.

Thành phần: Toàn thể cán bộ, đảng viên (có thể mở rộng đến đối tượng là đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, đơn vị).

Thời gian: 1,5 ngày (01 ngày học nghị quyết, 0,5 ngày thảo luận và viết bài thu hoạch), hoàn thành **trước ngày 14/12/2017**.

Đề nghị các đảng bộ cơ sở mang USB đến Ban Tuyên giáo Đảng ủy Các cơ quan tỉnh để ghi lại nội dung học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); thông báo ngày học Nghị quyết với Đảng ủy Các cơ quan tỉnh qua Ban Tuyên giáo để dự, theo dõi.

1.4- Thảo luận, viết bài thu hoạch

- Đồng chí bí thư các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với thủ trưởng cơ quan trực tiếp chủ trì thảo luận (theo gợi ý nội dung gửi kèm) tại cơ quan, đơn vị mình (kể cả các đồng chí dự hội nghị do Tỉnh ủy, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tổ chức).

- Các đồng chí bí thư, phó bí thư, báo cáo viên các chi, đảng bộ cơ sở viết bài thu hoạch gửi về Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, qua Ban Tuyên giáo **trước ngày 14/12/2017** để chấm điểm (trừ các đồng chí thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã viết bài thu hoạch gửi Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở chỉ đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng viết, chấm bài thu hoạch và gửi báo cáo kết quả chấm điểm bài thu hoạch về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Các cơ quan tỉnh **trước ngày 14/12/2017**. Chấm bài thu hoạch theo thang điểm 10 gồm 5 mức: xuất sắc (9 - 10 điểm), giỏi (8 - 8,9 điểm), khá (7 - 7,9 điểm), trung bình (5 - 6,9 điểm), yếu (dưới 5 điểm).

Barem chấm điểm như sau:

- Nêu nhận thức về một trong những vấn đề tâm huyết nhất trong các Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) (3 điểm).

- Các giải pháp mang tính đột phá nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ở cơ quan, đơn vị (5 điểm).

- Kiến nghị, đề xuất (1,5 điểm).
- Trình bày sạch đẹp, phân tích, lập luận chặt chẽ, logic (0,5 điểm)

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Căn cứ kế hoạch này, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; tổ chức viết bài thu hoạch và chấm bài thu hoạch đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng thời gian quy định.

2- Công đoàn Viên chức tỉnh, Đoàn thanh niên Các cơ quan tỉnh, Hội Cựu chiến binh Các cơ quan tỉnh chỉ đạo, triển khai đến 100% đoàn viên, hội viên học tập, nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

3- Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Đảng ủy viên Đảng ủy Các cơ quan tỉnh trực tiếp chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) ở những đơn vị được phân công phụ trách.

4- Giao Ban Tuyên giáo Đảng uỷ tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng uỷ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); tổng hợp báo cáo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Đảng uỷ Các cơ quan tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c),
- Văn phòng Tỉnh ủy (b/c),
- Đ/c Lâm Thị Hương Thành, UVBTV TU (b/c),
- Thường trực Đảng ủy CCQ,
- Các ban, VPĐU; các đoàn thể CCQ tỉnh (t/h),
- Các chi, đảng bộ cơ sở (t/h),
- Lưu BTG - VP/ĐU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ BÍ THƯ



Nguyễn Thị Phú



DANH SÁCH

Các chi bộ tham gia Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII).
(Kèm theo Kế hoạch số 42-KH/ĐU ngày 30/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy)

STT	ĐƠN VỊ	STT	ĐƠN VỊ
1	Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy	21	Chi bộ Tỉnh Đoàn thanh niên
2	Chi bộ Ban Dân vận Tỉnh ủy	22	Chi bộ Tỉnh Hội Phụ nữ
3	Chi bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	23	Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh
4	Chi bộ UBKT Tỉnh ủy	24	Chi bộ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh
5	Chi bộ CQ Đảng ủy CCQ tỉnh	25	Chi bộ Hội Người cao tuổi tỉnh
6	Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh	26	Chi bộ Liên hiệp Các hội khoa học và Kỹ thuật
7	Chi bộ Cục thống kê tỉnh	27	Chi bộ Bệnh viện Nội tiết
8	Chi bộ Ngân hàng Nhà nước	28	Chi bộ Trung tâm Kiểm nghiệm
9	Chi bộ Thanh tra tỉnh	29	Chi bộ Trường CD Nghề công nghệ Việt - Hàn
10	Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông	30	Chi bộ Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh
11	Chi bộ Liên minh HTX tỉnh	31	Chi bộ Trường PT DT Nội trú
12	Chi bộ BQL Dự án đầu tư XD Công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh	32	Chi bộ Trường Trung cấp Y tế
13	Chi bộ Cục Thi hành án Dân sự tỉnh	33	Chi bộ Nhà hát Chèo
14	Chi bộ Ban Bảo vệ CSSKCB tỉnh	34	Chi bộ VP Đoàn ĐBQH tỉnh
15	Chi bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy	35	Chi bộ BQL dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh
16	Chi bộ Sở Ngoại vụ	36	Chi bộ BQL Dự án ĐTXD các công trình NN và PTNT tỉnh
17	Chi bộ Ủy ban MTTQ tỉnh	37	Chi bộ TT Giám định Y khoa
18	Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh	38	Chi bộ Trường TC VH, TT và DL
19	Chi bộ Hội Làm vườn tỉnh	39	Chi bộ CQ Liên đoàn LĐ tỉnh
20	Chi bộ Hội Nông dân tỉnh		

* **Ghi chú:** Sau Hội nghị, các chi bộ tổ chức thảo luận, viết bài thu hoạch và báo cáo kết quả chấm bài thu hoạch gửi về Đảng ủy Các cơ quan tỉnh (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy) trước ngày 14/12/2017.

GỢI Ý THẢO LUẬN

Nội dung Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

(Kèm theo Kế hoạch số 42 -KH/ĐU, ngày 30/11/2017 của BTV Đảng ủy CCQ tỉnh)

I - Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

1- Những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra đối với việc sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các tổ chức trong hệ thống chính trị?

2- Phân tích, đánh giá về thực trạng hoạt động của tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội hiện nay?

3- Đánh giá khách quan, toàn diện về tình hình và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hiện nay?

4- Phân tích, làm rõ những quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đối với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả?

5- Liên hệ với thực tiễn và đề xuất giải pháp khả thi, phù hợp với điều kiện tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị?

II - Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

1- Phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, nhất là về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập cũng như đổi mới doanh nghiệp nhà nước?

2- Đánh giá sâu sắc thực trạng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập hiện nay? Những tồn tại, yếu kém trong hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập?

3- Đánh giá, phân tích sâu về quan điểm, mục tiêu và định hướng tiếp tục đẩy mạnh đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập gắn với bảo đảm ổn định chính trị, xã hội nói chung và từng ngành, lĩnh vực cụ thể nói riêng?

4- Đề xuất những cơ chế, chính sách nhằm phát huy tốt hơn trí tuệ và sự cống hiến của đông đảo đội ngũ trí thức, các chuyên gia, nhà khoa học và lao động kỹ thuật chất lượng cao trong các đơn vị sự nghiệp công lập?

5- Những giải pháp đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập?

6- Liên hệ với thực tiễn và đề xuất giải pháp khả thi, phù hợp với điều kiện tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị?

III- Về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

1- Hãy đánh giá những thành tựu nổi bật về tình hình, kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân của Đảng, Nhà nước ta trong thời gian qua? Những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm và bài học kinh nghiệm?

2- Chỉ ra những thời cơ, thuận lợi cần kịp thời nắm bắt trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân trong thời gian tới?

3- Những quan điểm, mục tiêu và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cần nắm vững và thực hiện trong giai đoạn mới?

4- Nêu quan điểm về việc kết hợp tốt hơn nữa giữa phòng bệnh và chữa bệnh; giữa chăm sóc và bảo vệ; giữa đông y và tây y; giữa y tế cơ sở với y tế các tuyến trên; giữa đầu tư ngân sách nhà nước với tăng cường tự chủ, xã hội hóa; giữa y tế toàn dân với đào tạo các bác sĩ, chuyên gia giỏi, đầu ngành...?

5- Liên hệ với thực tiễn và đề xuất giải pháp khả thi, phù hợp với điều kiện tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị?

IV- Về công tác dân số trong tình hình mới

1- Nêu và phân tích những điểm mới về công tác dân số trong tình hình mới của Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) so với tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII?

2- Đánh giá những thành tựu đạt được trong công tác dân số nước ta thời gian qua? Những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân?

3- Nêu và phân tích những vấn đề phát sinh cần kịp thời có định hướng xử lý về công tác dân số hiện nay?

4- Phân tích sự đúng đắn trong quan điểm chỉ đạo, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp về công tác dân số trong tình hình mới mà Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) đã đề ra?

5- Liên hệ với thực tiễn và đề xuất giải pháp khả thi, phù hợp với điều kiện tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị?